

Số: /BC-LĐTBOXH

Bắc Kạn, ngày tháng 9 năm 2023

BÁO CÁO

Tổng hợp tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý hồ sơ dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của HĐND tỉnh quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Công văn số 5525/UBND-VXNV ngày 22/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề tháng 10/2023; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng dự thảo hồ sơ Nghị quyết sửa đổi xin ý kiến các cơ quan liên quan. Kết quả các đơn vị tham gia đóng góp ý kiến như sau:

Tổng số cơ quan đơn vị nhận văn bản đề nghị tham gia ý kiến: 128 đơn vị (04 sở, ngành; 08 huyện, thành phố; 08 Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện, thành phố; UBND 108 xã, phường, thị trấn).

Số đơn vị có văn bản tham gia góp ý 22, trong đó:

- Các sở, ngành: 04/04 nhất trí với dự thảo
- Cấp huyện:

+ Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 06/8 đơn vị nhất trí với dự thảo, 02 đơn vị không có văn bản tham gia ý kiến.

+ Ban Đại diện Hội người cao tuổi các huyện, thành phố: Không có văn bản tham gia ý kiến

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

+ Có 12 đơn vị tham gia ý kiến, trong đó 11 đơn vị nhất trí với dự thảo,

+ Có 01 đơn vị có ý kiến góp ý là UBND xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn: đề nghị nên tăng mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi từ 85 tuổi trở lên thêm mỗi mức 100.000đ (số người cao tuổi trong các độ tuổi này không nhiều, nhiều trường hợp rất khó khăn và nhằm động viên người cao tuổi).

Tiếp thu, giải trình: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội không tiếp thu bổ sung vào dự thảo Nghị quyết, vì năm 2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức đánh giá công tác chúc thọ, mừng thọ theo Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND, tổng hợp kết quả đánh giá, các đơn vị đều kiến nghị sửa đổi quy định quà tặng từ hiện vật sang tiền mặt và không đề nghị tăng mức quà tặng. Do vậy, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội không đề xuất tăng thêm mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ; mặt khác với các mức quà tặng đã quy định tại Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND đã cao hơn mức quy

định của Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi, đồng thời cao hơn mức quy định của các tỉnh lân cận như: Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang và Thái Nguyên. Mức quà tặng như quy định như hiện nay phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trên đây là báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- UBND tỉnh;
- UBND xã Quảng Bạch;
- GD, PGD phụ trách;
- Lưu: VT, BTEXH&GN.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Dương Bằng Giang